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เริ่มประชุม   เวลา  10.00 น. 
 

เลขานุการสภา อบจ.ยะลา  เม่ือสมาชิกสภาองค;การบริหารส<วนจังหวัดยะลา มาครบองค;ประชุม 
(นางมณฑา  สมมาตย;) ดิฉันขออนุญาต เรียนเชิญท<านประธานสภาองค;การบริหารส<วนจังหวัดยะลา 

กล<าวเปNดการประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระ ขอเรียนเชิญค<ะ     
ประธานสภา อบจ.ยะลา   ท<านสมาชิกสภาองค;การบริหารส<วนจังหวัดยะลา และท<านผูEมีเกียรติ 
(นายมะหะมะ  วาแมดีซา) ทุกท<าน กระผมมีความยินดีเปOนอย<างยิ่งท่ีไดEทําหนEาท่ีเปOนประธานสภาฯ อีก

ครั้งหนึ่ง สําหรับการประชุมครั้งนี้เปOนการประชุมปNดสมัยประชุม สมัยสามัญ 
ประจําปQ ๒๕๕๙ สมัยท่ี ๑ วันพฤหัสบดีท่ี ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙   และหวัง
เปOนอย<างยิ่งว<าสภาจะไดEร<วมกันพิจารณาในเรื่องต<าง ๆ ท่ีทําใหEเกิดประโยชน;
สูงสุดแก<ประชาชนและทEองถ่ินต<อไป  

  บัดนี้  ไดEเวลาอันสมควรแลEว กระผมขอเปNดการประชุมสภาองค;การ
บริหารส<วนจังหวัดยะลา สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๒ ประจําปQ  ๒๕๕๙   ณ   
บัดนี้     

     ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง  ท่ีประธานแจ,งให,ท่ีประชุมทราบ     
-  นายมะรุสะดี  ดีสาเอะ  ลาครับ      
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค�การ

บริหารส�วนจังหวัดยะลา สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑ ประจําปQ ๒๕๕๙   
เม่ือวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ; ๒๕๕๙ ขอเชิญเลขานุการตรวจรายงานการประชุม
ครับ    

แทนเลขานุการคณะกรรมการ    เรียนท<านประธานสภาท่ีเคารพ ท<านสมาชิกผูEทรงเกียรติทุกท<าน 
ตรวจรายงานการประชุม  กระผมนายอับดุลฮาเล็ม  สมาแอล  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต 1 อ.ยะหา 
(นายอับดุลฮาเล็ม  สมาแอล) แทนเลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   ขอรายงานผลการ

ตรวจรายงานการประชุม  ดังนี้ 
บันทึกการประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   ครั้งท่ี  

๒/๒๕๕๙   วันจันทร;ท่ี  ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หEองประชุม
องค;การบริหารส<วนจังหวัดยะลา ชั้น ๔   

ผูEมาประชุม   
๑. นายมะรอซิ รอยิง สมาชิกสภา อบจ. เขต ๓ อ.ยะหา ประธานกรรมการ   
๒. นายอุสมาน หะยีมะเร.ะ  สมาชิกสภา อบจ. เขต ๗  อ.เมือง กรรมการ 
๓. นายซอมะ  มะเซ็ง สมาชิกสภา อบจ. เขต อ.ธารโต กรรมการ 
๔. นายอับดุลฮาเล็ม สมาแอล สมาชิกสภา อบจ. เขต ๑ อ. ยะหา กรรมการ   
๕. นายมะดารี  ยะยือริ สมาชิกสภา อบจ. เขต  อ.กรงปNนัง กรรมการ   
๖. นายไฟซอล  ยูโซะ  สมาชิกสภา อบจ.เขต  ๒  อ.บันนังสตา   
    กรรมการและเลขานุการ 
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แทนเลขานุการคณะกรรมการ   ผูEไม<มาประชุม   
ตรวจรายงานการประชุม  ๑. นายมะรุสะดี ดีสาเอะ สมาชิกสภา อบจ. เขต ๓ อ.บันนังสตา  กรรมการ 

เริ่มประชุม  เวลา  ๑๐.๐๐ น.     
เม่ือคณะกรรมการมาครบองค;ประชุมแลEว นายมะรอซิ  รอยิง    

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ทําหนEาท่ีประธานในท่ี
ประชุม  ไดEกล<าวเปNดการประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระ  ประธานไดE
เนEนย้ําใหEคณะกรรมการทุกท<านไดEพิจารณาตรวจสอบคําถูกคําผิด  ตลอดจน
เนื้อหาสาระ และถEอยคําของผูEอภิปรายว<าไดEใจความถูกตEองตรงกันหรือไม<  
รวมท้ังการพิจารณาขอเสนอแกEไขขEอความ สําหรับการตรวจครั้งนี้ คือ  สมัย
สามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑ ประจําปQ ๒๕๕๙  เม่ือวันท่ี ๒๔  กุมภาพันธ;  ๒๕๕๙   

ประธาน ไดE ใหE เจE าหนEา ท่ี เปNดเทปบันทึกการประชุม  เ พ่ือใหE
คณะกรรมการไดEทําการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ  จนแลEวเสร็จ  ปรากฏ
ว<า ไม<มีการขอเสนอแกEไขขEอความ  เพ่ิมเติมแต<ประการใด   เลิกประชุมเวลา 
๑๑.๓๐ น.  ลงชื่อ นายไฟซอล    ยูโซะ   เลขานุการคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม   บันทึกการประชุม  ขอบคุณมากครับ       

ประธานสภา อบจ.ยะลา   เชิญท<านสมาชิก ท<านใดจะเปลี่ยนแปลงแกEไขเพ่ิมเติมรายงานการ
ประชุม  เชิญครับ  ไม<มีนะครับ ถEาไม<มีผมจะขอมติท่ีประชุมครับ  เชิญท<าน
เลขานุการสภานับองค;ประชุมครับ  ครบองค;ประชุมครับ ๒๒ ท<านครับ ต<อไป
ผมขอมติท่ีประชุมครับ   สมาชิกท<านใดรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ 
สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑ ประจําปQ  ๒๕๕๙   เม่ือวันท่ี  ๒๔  กุมภาพันธ;  ๒๕๕๙  
โปรดยกมือครับ  รับรอง ๒๒  เสียงครับ  สมาชิกท<านใดไม<รับรองรายงานการ
ประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑ ประจําปQ  ๒๕๕๙   เม่ือวันท่ี  ๒๔  
กุมภาพันธ;  ๒๕๕๙  โปรดยกมือครับ  ไม<มีนะครับ      

มติท่ีประชุม รับรอง ๒๒ เสียงครับ ไม<รับรอง ไม<มี     
 ระเบียบวาระท่ี ๓ ญัตติ  เรื่องอ่ืน ๆ  เชิญครับ  เชิญท<านมะดารี 
ยะยือริ นั่งเปOนประธานครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   เชิญท<านสมาชิกอภิปรายครับ เชิญครับท<านมะหะมะครับ 
(นายมะดารี  ยะยือริ)     
นายมะหะมะ  วาแมดีซา   เรียนท<านประธานสภาท่ีเคารพ ท<านสมาชิกผูEทรงเกียรติทุกท<าน  

กระผมนายมะหะมะ  วาแมดีซา  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๑ อําเภอรามัน  
ในรอบ ๔ ปQ ๑ สมัย คิดว<าการประชุมสามัญในสมัยนี้ก็จะจบลงภายในวันนี้
ครับ เรื่องใครจะอยู<ต<อหรือไม<อยู<ต<อ เปOนเรื่องของขEางบนเขา ใจผมจริง ๆ ก็ไม<
อยากอภิปรายเหมือนกัน เพราะว<าเรามีเวลาอีกไม<นาน กรกฎาคมจะหมดวาระ
แลEว เด๋ียวอภิปรายไปไปกระแทกโดนใครแลEวก็ไม<สบายใจ แต<คิด ๆ แลEวก็ตEอง 
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นายมะหะมะ  วาแมดีซา คุยบEาง ถEาไม<คุยเสียเลยไม<พูดเสียเลย ก็เปOนอยู<อย<างนั้นครับ ผมอยากฝากเรื่อง
เล็ก ๆ แต<มีความหมาย เรื่องไม<ใหญ<ครับ เรื่องเล็ก ๆ ท่ีผมสังเกตดูหลาย ๆ 
ครั้ง ถEาเรื่องอย<างนี้ไม<พูด สมาชิกสภาก็เสียหาย ผมเองก็ไม<สบายใจ ง้ันฝากใคร
ดูแลโครงการต<าง ๆ เวลามีงาน มีเปNดงาน มีอะไร ท้ังท่ีเรารูEอยู<แลEวว<าโครงการ
นี้วันท่ีเท<าไหร< อย<างไร บางวันผมรับหนังสือสี่โมงครึ่ง งานพรุ<งนี้เชEาแปดโมง 
แลEวจะใหEผมแจEงต<อสมาชิกสภาทันไหม มันก็ไม<ทันครับ ฝากไวEนะครับ ท้ัง ๆ ท่ี
โครงการเราเตรียมการเปOนอาทิตย;แลEว ถEาสมาชิกสภาไม<มา ผมฟZงกับหูเลย 
ไม<ใหEความร<วมมือเลย แต<ไม<รูEว<าจะร<วมมือยังไง เพราะว<าบางทีเราก็มีภารกิจ 
แต<ถEาเรารูEล<วงหนEาสักวันสองวัน เราปฏิเสธธุระอ่ืนไดE เราถือว<าองค;กรเรามี
ความสําคัญ ถEาอย<างนั้นเราเอาองค;กรเราก<อนครับ เรื่องเล็ก ๆ บางครั้งก็อาจ
เสียความรูEสึกไดE เรื่องใหญ<ไม<ตEองพูดถึง บางครั้งไม<รูEเรื่องอะไรเลย ท่ีเปOน
สมาชิกสภา แมEกระท่ังประธานสภาเองก็ไม<รูEเรื่อง นี้ท่ีผมไม<อยากพูด เพราะว<า
ถEาพูดไปแลEวมันอาจจะถูกกล<าวหาว<า หัวหมอ ปZญหามาก ต<าง ๆ เหล<านี้เปOน
ตEนครับ ผมเองพยายามท่ีจะมาทุกครั้ง ท้ัง ๆ ท่ีสมาชิกสภาเราเบิกค<าน้ํามัน
เบิกอะไรก็ไม<ไดE แต<ใหEความร<วมมือมาโดยตลอด วันก<อนผมไม<พูดถึงโครงการ
ไหน ดูในตารางเปNดแปดโมงครึ่ง พอมาถึงไม<มีคนสักคน ผมนึกว<ายังไม<เปNด ก็
นั่งรอ ผมชงกาแฟมา ขนมหมดแลEวนะ ใครกินละ เขาเปNดต้ังแต<เจ็ดโมงแลEว 
แลEวไหนในโปรแกรมแปดโมงครึ่ง เทคโนโลยีเด๋ียวนี้ก็เจริญกEาวหนEาพอสมควร 
โทรไปบอกสักคําก็ยังดี  อุตส<าห;ท้ิงงานนะครับ  สมาชิกบางคนถEารอกินเงิน
ค<าตอบแทนก็ไม<ไหว ตEองมีงานมีการทํา ตEองทํางานหาเงินหาทองเลี้ยงลูกเลี้ยง
อะไร เบิกค<าเล<าเรียนก็ไม<ไดE เบิกค<าพยาบาลก็ไม<ไดE เขาก็ตEองทํางานบEาง แต<
ถEาแจEงล<วงหนEาพอสมควร ผมเชื่อว<าสมาชิกทุกคนจะตEองมา ใหEความร<วมมือ
โดยตลอด ก็เหมือนประชุมสภา เราจะแจEงล<วงหนEาสักอาทิตย; พวกเราก็มา
พรEอม ท่ีมาไม<พรEอม เช<น เบตงไม<ว<าละ วันนี้แกตEองฟอกไต ไม<ฟอกไตเด๋ียว
ตําแหน<งว<างอีก ขอความร<วมมือสักนิดหนึ่งว<าช<วยแจEงหน<อยครับ แจEงใหE
ประธานทราบหน<อย บางทีหกโมงมีครับ ทุ<มหนึ่งคุณมาดาโทรบอก พรุ<งนี้อย<า
ลืมนะค<ะ หนังสือละมาดา หนังสือพ่ึงมาสี่โมงครึ่ง ฝากนะครับ สิ่งเหล<านี้ สิ่ง
เล็ก ๆ มันหลายเรื่อง แต<บางครั้งกลืนไม<เขEาคายไม<ออก พูดมากลงมาท<านรอง
ว<ามาตีในสภาอีก พูดส<วนตัวดีกว<า เวลาพูดในสภามันมีรายงานการประชุม 
ฝากสักนิดเถอะครับ ผมนั้น ผมปลงนานแลEว เปNดวารสารก็ไม<ค<อยเห็นรูป ใคร
ไม<ซ้ีไม<มีรูปในวารสาร นอกจากเพ่ือนท่ีซ้ี หรือมีอํานาจพอสมควร ผมเชื่อในตัว
สมาชิกสภาทุกท<านครับ รักองค;กรแน<นอน ใหEความร<วมมือแน<นอน ถามว<า
หลุดครอกบEางไหม มันก็มีบEาง แต<คงไม<เยอะ ผมเปOนประธานสภาอยู<ตรงนี้ ผม
มาเกือบทุกวันครับ ในอาทิตย;หนึ่ง ผูEใหญ<ถามผม ผูEใหญ<คนหนึ่งไม<เอ<ยนาม 
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นายมะหะมะ  วาแมดีซา เพราะท<านอยู<ขEางนอก ขออภัย พวกมึงขยันนะมาทุกวัน ท้ัง ๆ ท่ีไม<มีงานอะไร
หรอก สภาก็มีหนEาท่ีเปNดสภา แต<มาบางครั้งก็ไดEประสานงานกับสมาชิกสภา 
ประสานงานท่ีจะเขEาหมู<บEานไหน ตําบลไหน เราจะไดEไปบริการ บางครั้งก็รูEสึก
ทEอเหมือนกันครับ แต<อาศัยว<าอยู<ตรงนี้ต้ังนานยี่สิบกว<าปQ อยู<อย<างพ่ีอย<างนEอง 
ผมดูแลEวจริง ๆ สภาไม<ค<อยมีเกียรติ หลายคนไม<ค<อยใหEเกียรติสภาเท<าไหร< ผม
ยกตัวอย<างวันนี้มีงานซEอน จริง  ๆ เราประชุมสามัญ กําหนดหนึ่งปQ น<าจะรูE
ครับหนึ่งปQ ยังอุตส<าห;ไปทําโครงการบ<อน้ําเสียอีก ผมเคยพูดว<าเจEาหนEาท่ีของ
เราเวลาประชุมสภา ว<าง ๆ เกณฑ;สักกองละ ๕ คน ข้ึนมาฟZงขEางบน ตอนนี้
นEองนักศึกษาฝ[กงานเขานั่งฟZงอยู< ก็เปOนประโยชน;แก<เขา เรียกขEาราชการมาฟZง
บEาง จริง ๆ เราต<อสายหมดแลEวใช<ไหมครับ ไปทุกหEองหรือเปล<าก็ไม<ทราบ
เหมือนกันครับ ฟZ งสักนิดก็จะมีประโยชน;  เ ม่ือวานขอเหล< าใหEฟZ งว< า 
มหาวิทยาลัยฟาตอนี ส<งนักศึกษาวิชารัฐประสานศาสตร;และสังคมมาดูงาน 
เขาพึงพอใจเปOนอย<างมาก ผมเปNดสภาแห<งนี้และก็จําลองมาเปOนสภา แลEว
นักเรียนตรงนั้นเปOนนักเรียนในระดับปริญญา และเรียน รศ.ดEวย เขาไดE
ประโยชน;มากครับ ผมตEองขอบคุณรองเสน<ห;ดEวยซํ้าไป ท่ีจริงผมก็ไม<รูEนะครับ 
ท<านเลขาอับดุลเลาะ สะดะ  โทรไปบอกว<าแบมะช<วยมาบรรยายในเรื่องของ
นิติบัญญัติ ผมก็ไม<ไดEบรรยายตามตํารานะครับ บรรยายตามประสบการณ; 
อะไรท่ีเห็น อะไรท่ีเจอก็เล<ากันสู<กันฟZง แลEวหลาย ๆ สถาบันเขาสนใจ อบจ.
ยะลา ผมภูมิใจอย<างหนึ่งครับ ผมไปท่ีไหนผมไม<อายใคร ผมพูดถึงว<า เราอยู< 
อบจ.ยะลา เพราะว<า อบจ.ยะลา ทํางานดEวยความบริสุทธิ์ใจจริง ๆ ผมขอชม
นะครับ ไม<ใช<ว<าผมตีอย<างเดียวไม<ใช<ครับ บางอย<างผมก็ชม บางอย<างผมก็ติติง
นะครับ หนังสืออย<างนEอย นี่เดือนมีนาคม วันสุดทEาย เมษายน พฤษภาคม 
มิถุนายน กรกฎาคม อย<างนEอยยังมีเวลาอีก ๔ เดือน อาจจะตEองร<วมงานอีก
หลายงาน แจEงใหEทราบสักนิดจะขอบคุณอย<างยิ่งนะครับ ผมถือว<าผม
เสนอแนะใหEทราบ ไม<โกรธกันนะครับ เพราะว<าบางครั้งเรามาดูแลEว สมาชิก
สภามาหล\อมแหล\ม ๆ บางคนไม<ทราบ บางคนรูE แต<ติดภารกิจไม<ว<ากัน แต<ผม
ก็ไม<โทษท้ังสองฝ]าย เพราะว<างานของเรามันถ่ี ถ่ีมาก ๆ อาทิตย;หนึ่งสามสี่ครั้ง 
เด๋ียวอบรม เด๋ียวกิจกรรมต<าง ๆ เยอะมาก ๆ นะครับ บางครั้งตEองวิ่ง เช<น วัน
รักษ;รถรักยะลา ซ่ึงผมเองก็รูEสึกเสียดายครับ ว<าไม<ไดEร<วม แต<ท<านนายกไดEมอบ
ใหEผมไปงานเมาลิดกลางของอําเภอเบตง คือ เขาทําระหว<างประเทศ ก็ตEองขอ
อภัยพวกเราดEวยครับ ผมไปทําหนEาท่ีตรงนั้น ในนามขององค;การบริหารส<วน
จังหวัดยะลาครับ เวลายังมีนะท<านประธานนะ ไปเรื่อย ๆ ครับ ท<านประธาน
อย<าเบรคครับ ครับในรอบเกือบจะเต็มสี่ปQ เราร<วมกันทุกข;ร<วมกันสุขก็ตEอง
ขอบคุณสมาชิกสภาทุกท<าน  ขอบคุณเจEาหนEาท่ี  ซ่ึงเปOนขEาราชการท่ีใหEการ 
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นายมะหะมะ  วาแมดีซา บริการแก<พวกเราโดยตลอด บางครั้งก็ผิดพลาดกันบEาง เราถือว<าเปOนสิ่งท่ีตEอง
แกEไขไดE ไม<ถึงกับฆ<าฟZนกัน เพราะเราเปOนพรรคพวกกัน มันตEองถึงการ
เปลี่ยนแปลงแกEไข แต<เราไม<รูEว<าในอนาคตรัฐธรรมนูญใหม< รูปแบบของทEองถ่ิน
จะเปOนอย<างไรเราก็ไม<ทราบ แต<เรามองในแง<ดีไวEก<อนว<าคงเหมือนเดิม อย<าเปOน
กระต<ายต่ืนตูม ถEาไม<มี อบจ. ผมเตรียมไวEแลEวหนึ่งไร<ท่ีบEานบ<อปลา เย็น ๆ ก็
เลี้ยงปลาบEาง ปลูกผักบEาง ตามประสาคนถึงวัย ท<านปลัดคงจะปลงนะครับ 
ท<านมีนักเกษตรกรอยู<ท่ีบEานแลEวคนหนึ่ง พวกเราก็เตรียม ๆ ไวEบEางนะครับ 
อายุปูนนี้แลEว ผมเกือบ ๖๐ แลEว ท<านซอมะ ก็ ๖๒ แลEว ตEองขออภัยท่ีเอ<ยนาม
นะครับ อยากพูดใหEมันสวยแต<ต้ืนตัน เพราะว<าเวลาเรามีนEอยแลEว ฝากสักนิด
ขEอท่ีผมฝากนะครับ เวลาจะนัดเชิญเปOนเกียรติ ช<วยทําหนังสือล<วงหนEาสักสอง
วันนะครับ คือบางทีท<านสมาชิกของผมก็หาตัวยากนะครับ มีเบอร;แต<เปลี่ยน
เบอร;บ<อยครับ ขEาง ๆ ท<านอาฮามะ สานอ เปลี่ยนบ<อย วันนี้ใหEเขาตาม ใชE
แบบโบราณสมัยยุคกรุงรัตนโกสินทร;ตอนตEน มีโทรศัพท;แลEวใชEไม<เปOนนะครับ 
วันนี้ก็เปOนวันประชุมสมัยสามัญ ครั้งสุดทEายของปQ ๒๕๕๙ ผมถือว<าสุดทEาย
ก<อน เพราะกรกฎาคม เราหมดวาระแลEว ก็ตEองขอบคุณทุกท<านนะครับ ท่ีใหE
ความร<วมมือโดยตลอด พวกเราจงภูมิใจว<าเรา มีเลือดขององค;กรปกครองส<วน
ทEองถ่ินพอสมควร ระยะเวลาสามสี่ปQท่ีผ<านมาเราบริการใหEประชาชนอย<าง
เต็มท่ี เราทํางานตามอดุมการและอุดมคติท่ีเราปฏิญาณก<อนท่ีจะมาเปOน
สมาชิกสภาองค;การบริหารส<วนจังหวัด ท<านจงภูมิใจว<า ท<านไดEอภิปรายในสภา 
ซ่ึงเปOนตัวแทนของจังหวัด ท<านอภิปรายเพ่ือใหEเกิดประโยชน;กับพ่ีนEอง
ประชาชน ซ่ึงเลือกท<านมาเปOนสมาชิกสภา ขอบคุณท่ีท<านอภิปราย ขอบคุณท่ี
ท<านเสนอแนะ ทําใหEเกิดการพัฒนาองค;กรท่ีดี ผมว<าสมาชิกสภาเราน<ารักนะ
ครับ ท่ีอ่ืนมีพรรคมีพวกหลายพวก แต<สมาชิกสภาเราไม<มีนะครับ คือ พรรค
เดียว คือพรรคพวก ขอบคุณท<าน ผอ.ทุกท<านครับ ท่ีใหEความร<วมมือเขEา
ประชุมทุกครั้ง ขอบคุณเจEาหนEาท่ีท่ีปฏิบัติหนEาท่ีสนองตามนโยบายของ
ผูEบริหารอย<างเต็มท่ี อาจจะไดEไม<เต็มรEอย อย<างนEอยก็เกEาสิบแปดสิบเปอร;เซ็นต; 
ครับวันนี้ผมขอแค<นี้ครับ ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   เชิญท<านวรเกียรติ ครับ 
นายวรเกียรติ  ไชยชนะ  เรียนท<านประธานสภาท่ีเคารพ ท<านสมาชิกผูEทรงเกียรติทุกท<าน 

กระผมนายวรเกียรติ  ไชยชนะ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๒ อําเภอเมือง 
ก<อนอ่ืนขอขอบคุณท<านประธานครับ ท่ีแสดงความรูEสึก แลEวมีไมตรีจิตแก<
สมาชิกสภานะครับ ในส<วนของผมเอง ผมใคร<ขอบพระคุณคณะผูEบริหาร ท<าน
ปลัด ท<านรอง สํานักต<าง ๆ ท่ีใหEความสะดวกในการทํางานตลอดระยะเวลาท่ี
ผมทํางานอยู<ครับ ก็คิดว<าโอกาสต<อไปพวกเราในฐานะเปOนสมาชิกสภาองค;การ 
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นายวรเกียรติ  ไชยชนะ บริหารส<วนจังหวัด การเลือกต้ังนี้แน<นอนครับในทEองถ่ิน ผมก็หวังว<าในทีมของ
ท<านนายกมุขตาร;  กระผมก็คิดว<าเราก็ตEองมาร<วมมือร<วมใจสนับสนุน ในส<วน
ของผมเอง ก็สนับสนุนเต็มท่ีนะครับ ท่ีผมขอบคุณผูEบริหารรวมท้ังท<าน
ประธานสภา ท<านมะหะมะ วาแมดีซา ในฐานะองค;การฝ]ายนิติบัญญัติ ซ่ึงเปOน
ประธาน ท่ีใหEโอกาสขEาราชการท่ีมีการศึกษาต<อในชั้นปริญญาตรี และปริญญา
โท ก็คิดว<าในส<วนของขEาราชการนั้น ก็มีการจบปริญญาโททุกคนแลEว ส<วนผม
เองในฝ]ายนิติบัญญัติ ซ่ึงเปOนสมาชิกสภาองค;การบริหารส<วนจังหวัด ก็ไดEรับ
ทุนการศึกษาไปเรียนท่ีมหาวิทยาลัยทักษิณ สาขาวิทยาการจัดการพัฒนา เอก
ปกครองทEองถ่ิน ของผมก็ทําวิทยานิพนธ;ครับ ก็รายงานต<อสภานิดหนึ่ง ก็ใชE
เวลา ๕ ปQ แต<ผมก็ทําเสร็จ ๓ บทไปแลEว คิดว<าจะจบในเร็ววันนี้ คิดว<าถEาจบ
เม่ือไหร<คงจะเอาวิทยานิพนธ;เขEามาเสนอแก<สภา ก็เปOนส<วนหนึ่งในวิทยานิพนธ;
ท่ีผมทําหัวขEอก็เก่ียวกับเรื่องคนพิการ ซ่ึงไดEรับขEอมูลจากองค;การบริหารส<วน
จังหวัดครับ ไดEสถาปZตยกรรมเก่ียวกับคนพิการ เลยก็จุดแนวความคิดว<า เราทํา
วิทยานิพนธ;คนพิการดีไหม ดังนั้น หัวขEอท่ีผมทําวิทยานิพนธ;ก็เปOนเรื่องของคน
พิการท่ีถูกผลกระทบจากเหตุการณ;ความไม<สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใตE 
อย<างนEอยในส<วนนี้ของการปกครองส<วนทEองถ่ิน ถEามีคนพิการในดEาน
งบประมาณหรือการจัดสรร การดูแลคนท่ีดEอยโอกาส ซ่ึงเปOนคนพิการจาก
ผลกระทบ คิดว<าสภาแห<งนี้ รวมองค;การบริหารส<วนจังหวัดอ่ืน ก็ไดEรับแนวคิด
จากวิทยานิพนธ;นี้ ผมก็ใคร<ขอขอบคุณคณะผูEบริหาร ท<านประธานสภา ท<าน
มะหะมะ วาแมดีซา  ประธานฝ]ายนิติบัญญัติไวE ณ ท่ีนี้ดEวย ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   มีท<านสมาชิกจะอภิปรายสอบถามเพ่ิมเติมอีกไหมครับ เชิญครับ 
ถEาไม<มีเชิญท<านรองนายก ครับ  

รองนายก อบจ.ยะลา   เรียนท<านประธานสภาท่ีเคารพ ท<านสมาชิกผูEทรงเกียรติทุกท<าน 
(นายระเด<น  สะมะแอ) กระผมนายระเด<น  สะมะแอ รองนายก อบจ.ยะลา ไดEรับมอบหมายจากท<าน

นายก   กระผมตEองขอขอบคุณท<านประธานสภา ท<านมะหะมะ  วาแมดีซา  
และขอขอบคุณท<านวรเกียรติ  ไชยชนะ  ท่ีไดEแสดงความคิดเห็น ไดEเสนอแนะ
ในเรื่องท่ีเปOนประโยชน;ใหEกับ อบจ.ของเรา ผมเองนั้นตลอดระยะเวลาสองปQกับ
เกEาวัน ท่ีมาดํารงตําแหน<งรองนายกองค;การบริหารส<วนจังหวัดยะลา ไม<ว<าจะ
เปOนการประชุมสมัยสามัญ สมัยวิสามัญ ก็แลEวแต< ตลอดระยะเวลาสองปQกว<านี้ 
ผมขอชื่นชมท<านสมาชิกสภาทุกท<าน ท่ีใหEความร<วมมือทุกครั้ง จนกระท่ังทําใหE
งานขององค;การบริหารส<วนจังหวัดยะลาของเรานั้น ทํางานไดEสําเร็จลุล<วงไป
ดEวยดี การทํางานนั้นย<อมมีการผิดพลาดครับในบางเรื่อง สําหรับคนท่ีไม<
ผิดพลาดเลยนั้น ก็คือคนท่ีไม<ทํางาน แต<ความผิดพลาดท่ีท<านไดEเสนอแนะ ทาง 
อบจ.นEอมรับ ทางฝ]ายผูEบริหารนEอมรับ ท่ีจะแกEไขปรับปรุง ตEองขอขอบคุณ 
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รองนายก อบจ.ยะลา ท<านเปOนอย<างมากนะครับ ท่ีไดEเสนอแนะสิ่งท่ีเปOนประโยชน;กับฝ]ายบริหาร 
และก็ตEองขอขอบคุณทางเจEาหนEาท่ีของเราทุกคน ไม<ว<าจะเปOน ผอ.กอง 
ตลอดจนเจEาหนEาท่ี พนักงาน ผมดูแลEวรูEสึกภูมิใจจากการทํางานของทุก ๆ 
ท<าน ไม<เหมือนกับสมัยท่ีผมยังไม<ไดEรับตําแหน<ง ผมมีความเขEาใจว<า มาทํางาน
ท่ีนี่รูEสึกว<าสบาย คงอยู<ทํางานแบบง<าย ๆ แต<ท่ีจริงแลEว พวกเราแบกภาระหนัก
หน<วง หนักมาก รับผิดชอบท้ังจังหวัด แลEวผลงานท่ีออกมาก็ไม<แพEองค;การ
บริหารส<วนจังหวัดอ่ืน ๆ ไม<ว<าจะเปOนเรื่องของผลงาน เรื่องของการกีฬา และ
เรื่องอ่ืน ๆ แมEกระท่ังวารสารของเรา ผมดูแลEวถEาเทียบกับจังหวัดอ่ืน ๆ นั้น ถEา
ใหEคะแนนแลEว ของเรานั้น ติดอันดับตEน ๆ เนื้อหาสาระ ความสวยงาม อะไร
ต<าง ๆ เพราะฉะนั้นสิ่งเหล<านี้ ผลประโยชน;ของชาวบEาน ไม<ว<าจะเปOนโครงการ
ต<าง ๆ ท่ีเราไดEปฏิบัติ กิจกรรมต<าง ๆ ท่ีเราไดEปฏิบัติ ผลงานเหล<านี้ แลEวมา
จากใครละครับ ก็มาจากพวกเราทุกคน โดยเฉพาะอย<างยิ่ง สมาชิกสภาทุก ๆ 
ท<าน ท่ีไดEทุ<มเทในการทํางาน ผลสังเกตดูทุกครั้งเวลาประชุมนั้น พวกเราทุก
ครั้งท่ีประชุมนั้นมีการลาไม<ก่ีคน เกือบจะไม<มีเลยนะครับ ในบางครั้งมาครบทุก
ท<าน อันนี้ตEองขอชมเชยพวกเรา ใหEรักษาความดีอันนี้ ไวEตลอดไปเพ่ือ
ผลประโยชน;ของประชาชน สําหรับเรื่องท่ีท<านเสนอแนะนั้น ขอขอบคุณอีก
ครั้งหนึ่ง ทางฝ]ายบริหารจะไดEปรับปรุงแกEไขใหEมันดีข้ึนตลอดไป ขอขอบคุณ
มากครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  มีท<านสมาชิกจะอภิปรายสอบถามเพ่ิมเติมมีอีกไหมครับ เชิญครับ  
ท<านสมาชิกช<วยอภิปรายกันหน<อย เพราะว<าสภาก็อายุใกลE ๆ จะถอยหลังไป
แลEว  คนไหนท่ีว<ายังไม<ไดEอภิปราย วันนี้ก็เหมือนว<าเปNดตัวไดE เชิญครับ เชิญ
ท<านอาฮามะ  สานอ  ครับ 

นายอาฮามะ  สานอ   เรียนท<านประธานสภาท่ีเคารพ ท<านสมาชิกผูEทรงเกียรติทุกท<าน 
กระผมนายอาฮามะ  สานอ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๒ อําเภอยะหา  
เนื่องมาจากวันท่ี ๒๕ ท่ีผ<านมา ทาง อบจ.ไดEมีกิจกรรมไปทําสานสัมพันธ;กับ
ประชาชนท่ีหมู<บEานลีตอหรือกะมิครับ ในการนั้นทาง อบจ.ไดEทํากิจกรรม
พัฒนาทาสี ทําความสะอาดสุเหร<า ทางประชาชนหมู<บEานกะมิ ขอฝากขอบคุณ 
และในวันนั้นกระผมก็ไม<ไดEอยู<ในกิจกรรมนั้นดEวย เปOนเพราะว<ามีธุระจําเปOน ใน
การนี้ผมก็ไดEประสานงานกับโต.ะอิหม<ามและทางชาวบEาน เพ่ือใหEรับรูEว<าผม
ไม<ไดEอยู<วันนั้นดEวย ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งจากประชาชนท่ีนั่นครับ ขอบคุณ
ครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   มีเพ่ิมเติมอีกไหมครับ เชิญท<านอารมัน ครับ 
นายอารมัน  ดาวาลี  เรียนท<านประธานสภาท่ีเคารพ ท<านสมาชิกผูEทรงเกียรติทุกท<าน  

กระผมนายอารมัน  ดาวาลี  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๔ อําเภอรามัน ใน 
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นายอารมัน  ดาวาลี โอกาสท่ีสมาชิกสภาใกลEครบวาระนั้น ผมก็อยากจะพูดอะไรบางอย<าง ช<วงเวลา
ท่ีอยู<ในวาระก็เกือบจะสี่ปQ คือการทํางานของเราในฐานะนักการเมืองทEองถ่ิน 
ผมเขEาใจในการทํางานตรงนี้ เรานักการเมืองมาจากการเลือกต้ัง มาจาก
ประชาชนเลือกต้ัง และไดEรับความไวEวางใจและมีความหวังในตัวสมาชิกสภา
องค;การบริหารส<วนจังหวัด  บางครั้งการทํางานในพ้ืนท่ีมันมีปZญหาหรือมีอะไร
ท่ีหลากหลาย  กดดันอะไรหลาย ๆ อย<าง  แต<เราก็พยายามทําหนEาท่ีตรงนั้นใหE
ดีท่ีสุด เพ่ือประโยชน;สูงสุดของชาวบEานท่ีเขาเลือกเรามา ความแตกต<าง
ระหว<าง เราคือนักการเมืองมาจากการเลือกต้ัง เจEาหนEาท่ี ขEาราชการระดับท่ี
เขาทํางานรวมกันเปOนองค;กรขององค;การบริหารส<วนจังหวัดยะลา คือ เรา
เขEาใจตรงนั้น ว<าบางสิ่งบางอย<างนั้น การทํางานของสมาชิกสภาเขาจะเปOน
อิสระมาก ไม<ไดEอยู<ในกรอบขEอบังคับหรือว<ากฎระเบียบอะไรมากมาย แต<การท่ี
เราไดEสัมผัสกับชาวบEานอยู<ในพ้ืนท่ี การทํางานเราตEองใชEความเปOนอิสระของ
สมาชิกสภา ของนักการเมือง ทําใหEเราสัมผัสและมีความใกลEชิดกับประชาชน
มาก แต<เราตEองทํางานควบคู<กันไป ทํางานในพ้ืนท่ีเหมือนกับว<าเราทํางานท่ี
ไม<ไดEเปOนทางการ และอีกอย<างตEองทํางานในพ้ืนท่ี ทํางานฝ]ายนิติบัญญัติ อันนี้
ตEองอยู<ในระบบ เรียกว<าทางการ เราตEองเขEาใจในการทํางานของนักการเมือง
ตรงนี้ ก็ตEองมีการแยกแยะในพ้ืนท่ีและหนEาท่ีท่ีรับผิดชอบในสภา ตEองอาศัย
ทํางานในพ้ืนท่ีและก็สนิทสนมใกลEชิดกับชาวบEานเปOนอย<างมาก เพราะเราจะไดE
รับรูEว<าปZญหาความตEองการอะไรของชาวบEาน ท่ีเขาเลือกเรามานั้น เขา
เดือดรEอนเราก็จะนําปZญหาความเดือดรEอนของชาวบEานตรงนั้น มาถ<ายทอด
หรือว<ามาพูดคุยในสภาแห<งนี้ มาใหEผูEบริหารระดับเบ้ืองบนไดEรับรูEปZญหาใน
พ้ืนท่ีแต<ละพ้ืนท่ีอะไรเปOนยังไง แต<ผมก็พอใจนะครับ ทํางานมาเปOนระยะเวลาสี่
ปQ คือ เจEาหนEาท่ีไม<ว<าส<วนไหน แต<ผมพอใจว<ากองช<าง รูEสึกว<าพอใจมาก เวลามี
ปZญหา เครื่องจักรหรือว<ามีงานอะไรลงพ้ืนท่ี เขาจะมีหนังสือและโทรแจEงใหE
ทราบล<วงหนEาตลอด ผมว<ามันสําคัญนะครับตรงนี้ เวลาเครื่องจักรหรืองานใน
พ้ืนท่ี เราในฐานะท่ีเปOนสมาชิกท่ีรับผิดชอบในเขตพ้ืนท่ี อย<างนEอยเราก็ตEองรูE
เห็นและก็ตEองอยู<ดEวย ไม<ใช<พอมีอะไรลงในพ้ืนท่ี สมาชิกในเขตพ้ืนท่ีเรา
รับผิดชอบเขาถามเขาอะไรลงมา เราไม<รับรูEอันนี้มันเสียภาพ เสียเชิง เขาว<า
อะไรขนาดสมาชิกยังไม<รูEเรื่องเลย แต<ผมก็พอใจตรงนี้ เพราะเวลางานอะไรลง
ในพ้ืนท่ีนี้ พ่ีคนหนึ่งผมจําไม<ไดEว<าชื่ออะไร ลงในพ้ืนท่ีจะแจEงใหEทราบตลอด ว<า
นี้นะรถขุดบ<อหรือว<าจะไปทําอะไร ซ<อมอะไรในพ้ืนท่ี บางครั้งเราว<าง ถEาไม<มี
ปZญหาติดขัดอะไร ก็จะไปร<วมงานไปร<วมกับเขาตลอด เวลาเครื่องจักรหรือว<า
เจEาหนEาท่ีอะไรลงไปในพ้ืนท่ี เราก็เขEาใจเวลาเจEาหนEาท่ีลงในพ้ืนท่ีนั้น ถEาสมาชิก
อยู<ดEวยนั้น เขาเกิดความสบายใจไวEวางใจ เพราะอย<างนEอย ๆ สมาชิกในพ้ืนท่ีก็ 
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นายอารมัน  ดาวาลี อยู<ดEวยจะไดEประสานอะไรเวลามีปZญหาอะไรติดขัด ตรงนี้ผมก็พอใจคณะ
หน<วยงานท่ีรับผิดชอบ กองท่ีรับผิดชอบตรงนี้ผมว<าดีครับตรงนี้ ถึงแมEจะดูไม<ใช<
เรื่องใหญ<อะไรมาก แต<มันก็สําคัญนะครับ ในระบบการเมืองนั้น นักการเมือง
เราสมาชิกสภา อย<างนEอยภาพพจน;อะไรก็ยังดูดีว<า เราสนใจใหEความสําคัญกับ
ชาวบEาน และก็กับเจEาหนEาท่ีอะไรท่ีลงไปทํางานในพ้ืนท่ีเรา ผมก็ไม<มีอะไรก็
อยากจะพูดแค<นี้ครับ คือ พอใจกับการทํางาน ผมก็ไม<ไดEติไม<ไดEอะไรนะครับ 
เราก็เขEาใจตรงนั้นครับ เพราะเขEาใจว<าการทํางาน อย<างขEาราชการกับสมาชิก
สภา อบจ. คือ มันต<างกันครับ การทํางานก็ต<างกัน ขEาราชการเขาทํางานใน
กรอบของกฎระเบียบท่ีเขาต้ังไวE สมาชิกสภา อบจ.จะอิสระมาก แต<บางสิ่ง
บางอย<างก็บางทีมันก็หนัก เพราะสมาชิกสภาตัวคนเดียวรับผิดชอบในพ้ืนท่ี มี
อะไรก็สามารถ มีเครือข<าย มีสายงานอะไร แค<เราก็ขอคําปรึกษา แต<เวลา
ทํางานเงียบ เหมือนกับว<าเราคนเดียว เราก็หนักนะครับสมาชิกสภา เรื่องอะไร
ทุกเรื่องก็มาลงท่ีสมาชิกสภา บางครั้งถEาเราไม<เขEมแข็งหรือรับตรงนี้ไม<ไดE บางที
ก็เครียด เรามาอยู<ตรงนี้เราก็ตEองปลง เพราะมาทํางาน เราอาสามาทํางาน ไม<มี
ใครบังคับใหEเรามาทําตรงนี้นะครับ เราตEองเขEาใจนะครับ ครับขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   เชิญท<านวรเกียรติ ครับ 
นายวรเกียรติ  ไชยชนะ   เรียนท<านประธานสภาท่ีเคารพ ท<านสมาชิกผูEทรงเกียรติทุกท<าน 

กระผมนายวรเกียรติ  ไชยชนะ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๒ อําเภอเมือง 
ผมใคร<ขอประชาสัมพันธ;นะครับ เก่ียวกับเรื่องประกันตัวในชั้นอัยการครับ เรา
เปOนสมาชิกสภา อบจ. บางครั้งก็ไปดูแลชาวบEานท่ีถูกคดีความ โดยอาจจะใชE
ตําแหน<งหนEาท่ีหรือหลักทรัพย;ก็แลEวแต< ผมขอแจEงใหEท<านสมาชิกรวมท้ัง
ขEาราชการท่ีอยู<นะท่ีนี้ในสภาแห<งนี้ทราบว<า ท<านอัยการจังหวัดยะลาคนใหม<
นั้น ท<านชื่ออัยการมนัสชัย  ฉิมมี  ท<านเปOนเด็กยะลานี่เอง จบคณะราษฎร
บํารุง และจบมหาวิทยาลัยรามคําแหง จบเนติบัณฑิตไทย ท<านก็ฝากบอก
ประชาสัมพันธ;ว<า ถEาชาวบEานไม<ไดEรับความเปOนธรรมเก่ียวกับเรื่องประกันตัวก็
ดี ในชั้นอัยการนะครับ หรือไม<ไดEรับความเปOนธรรมในชั้นพนักงานสอบสวนก็ดี 
ท<านก็บอกว<าใหEไปหารือกับท<านไดEเปOนการส<วนตัว ซ่ึงท<านก็จะมาดํารง
ตําแหน<งในอาทิตย;หนEานะครับ ก็คิดว<าฝ]ายนิติกรก็คงจะไปแสดงความยินดี
ร<วมกับผมนะครับ ในนามขององค;การบริหารส<วนจังหวัด ในการท่ีท<านมาดํารง
ตําแหน<งเปOนอัยการจังหวัดยะลา ซ่ึงเปOนอัยการจังหวัดยะลาคนท่ี ๒ นะครับ 
ท่ีมาเปOนอัยการ ครับขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   เชิญท<านอาฮามัด  วาเตะ ครับ 
นายอาฮามัด  วาเตะ   เรียนท<านประธานสภาท่ีเคารพ ท<านสมาชิกผูEทรงเกียรติทุกท<าน 

กระผมนายอาฮามัด  วาเตะ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต อําเภอกาบัง  วันนี้ 
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นายอาฮามัด  วาเตะ ก็อย<างท่ีหลายท<านไดEพูดถึงก็คือ อาจจะเปOนวันสุดทEายในสภาก็ไดE ผมก็อยาก
สะทEอนความรูE สึ ก ใน ใจ  และ ก็สะทEอนความรูE สึ กของชาวบE าน  ผม
ขอขอบพระคุณท<านผูEบริหารและหลาย ๆ ท<านท่ีเก่ียวขEอง ผมในฐานะเปOน
สมาชิกสภา อบจ.คนใหม< เพราะเปOนสมัยแรกของอําเภอกาบัง และก็คนเดียว
ดEวย  ท่ีผ<านมาทางผูEบริหารไดEจัดสรรงบประมาณหลาย ๆ อย<าง ลงในอําเภอ
กาบัง เช<น สะพานเล็ก ๆ สองแห<ง บEานบาเต.าะ และก็บEานคลองน้ําใส ตอนนี้ก็
กําลังดําเนินการก็คือ อาคารอเนกประสงค;ของ ม.๑ ตําบลกาบัง และก็ ม.๒ 
ตําบลบาละ และถนนสายบายอ-กาบัง ท่ีไดEดําเนินการเสร็จไปแลEว สิ่งเหล<านี้ก็
หลาย ๆ คนชาวบEานดีใจและสะทEอนความรูEสึกว<า ทาง อบจ.ก็ไดEเล็งเห็น
ความสําคัญในความลําบากของประชาชน ผมในฐานะเปOนตัวแทนของสมาชิก
สภา อบจ.ของอําเภอกาบัง ก็แสดงความขอบคุณต<อผูEบริหารและเจEาหนEาท่ีท่ี
เก่ียวขEอง อย<างเช<น กองช<าง หลาย ๆ คนท่ีเก่ียวขEองก็มีความสําคัญเล็งเห็น
ความเดือดรEอนของชาวบEานของอําเภอกาบัง อีกอย<างหนึ่งก็ถEาเปOนไปไดEผมก็
อยากเสนอแนะนิดหนึ่ง อย<างเช<นว<า ถEามีโครงการ เช<น โครงการสะพานท่ีไดE
สรEางไปนั้น เช<น บEานลาเต.าะนั้น ใชEไดE ๑๕ วัน ก็ไดEพังไป อย<างเช<นภัยพิบัติ 
คือ น้ําไดEพัดพาไป หลาย ๆ คน ผูEนําอย<างเช<นกํานัน หรือผูEใหญ<บEาน เขาไดE
นําเสนอว<าถEาจะสรEางต<อไปนั้น  เปOนไปไดEไหม ปรึกษากํานัน หรือผูEใหญ<บEาน
นิดหนึ่ง ว<าสถานท่ีตรงนี้น้ําขนาดไหนในเวลาท่ีน้ําแรง หรือเวลาฝนตก เปOนการ
ดีท่ีจะใหEมีประโยชน;กับชาวบEาน  สุดทEายก็ขอขอบพระคุณท่ีหลาย ๆ คน ท<าน
สมาชิกสภาไดEมีความรักใคร<ซ่ึงกันและกัน เช<น ท<านประธานมะหะมะ ก็ผมรัก
เหมือนพ่ี ท่ีผิดพลาดไปเขาไดEตักเตือนตลอดครับ ขอบพระคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   เชิญท<านเฉลิมพล ครับ 
นายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธิ์  เรียนท<านประธานสภาท่ีเคารพ ท<านสมาชิกผูEทรงเกียรติทุกท<าน 

กระผมนายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธิ์  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๓ อําเภอ
เมือง  ไดEฟZงเพ่ือนสมาชิกอภิปรายแลEว เปOนสองกรณีครับ ผมรูEสึกดีใจท่ีใน
ปลายสมัยนั้น ไดEมาฟZงความคิดเห็นของหลาย ๆ คน แต<ส<วนหนึ่งอยากจะเรียน
อย<างนี้ครับว<า วันนี้เปOนเพียงปลายสมัยครับ แต<ในความเปOนไปในสถานการณ;
เมืองในปZจจุบันนี้ ผมเชื่อว<าพวกเราคงจะอยู<ร<วมกันอีกหลายวัน อาจจะเปOน
ขEอมูลท่ีพวกเราทราบอยู<แลEว หรือไม<ทราบก็สุดแทEแต<นะครับ Road Map ท่ีไดE
ฟZงจากรัฐธรรมนูญนั้น เขาว<าปQ ๖๐ ประมาณกรกฎาคม สิงหาคม น<าจะมีการ
เลือกต้ัง อันนั้นท่ีเขาวาง Road Map  เพราะฉะนั้นแลEวมีการคาดการณ;กันว<า
ในส<วนของทEองถ่ิน โดยเฉพาะสมาชิกสภาองค;การบริหารส<วนจังหวัดนั้น น<าจะ
ไดEเลือกต้ังในปQ ๖๐ ปลาย หรือในปQ ๖๑ อันนั้นเปOนการคาดการณ;ไวEครับ กลับ
เขEามาในส<วนของเรานะครับ ผมรูEสึกยินดีและก็ภูมิใจเช<นเดียวกับท<านประธาน 
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นายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธิ์ มะหะมะ วาแมดีซา ผมเชื่อครับว<าเราเปOนสมาชิกสภาท่ีนี่มีลักษณะต<างกับ
จังหวัดอ่ืนอยู<หลายส<วน ท่ีนี่ความสามัคคีเปOนท่ีต้ัง ปZญหาไม<มีในตัวสมาชิกต<อ
สมาชิก ท<านประธานสภาขยันครับ ท<านนายกก็ดูแลใกลEชิด ขEาราชการผมใหE
เครดิตว<าทํางานดี ดีถึงข้ันดีมาก โดยเฉพาะช<างไปท่ีไหน ๆ ก็เสียงสะทEอนว<า 
อบจ.ยะลา นั้นท่ัวถึงในการบริการพ่ีนEองประชาชน ซ่ึงตรงนี้มีความแตกต<างกับ
ท่ีอ่ืน มีปZญหาเยอะนะครับ ผมคงไม<เอ<ยชื่อว<าจังหวัดไหนบEาง กลับมาประเด็น
ท่ีสองท่ีอยากจะกราบเรียนต<อสภานี้ เม่ือตะก้ีมีเพ่ือนอภิปรายว<าจะมีองค;การ
บริหารส<วนจังหวัดของเราจะมีต<อไปหรือไม< ยุบหรือไม< ผมเองถึงแมEจะเปOน
สมาชิกสภาจังหวัดยะลา แต<ดEวยความบังเอิญ ดEวยความต้ังใจก็แลEวแต< ผมก็
ประสานกับเพ่ือนสมาชิกในจังหวัดอ่ืน ๆ ก็มีกลุ<มโดยเฉพาะท่ีเปOนกลุ<มนัก
กฎหมายและเปOนสมาชิกสภากันมาหลาย ๆ สมัยครับ กลุ<มนี้ก็ใหEความเห็น
แสดงความคิดเห็นในเรื่องการปรับปรุงพระราชบัญญัติกฎหมายทEองถ่ิน ก็มี
การนําเสนอ มีการเสนอแนะผ<านผูEมีอํานาจหรือผ<านกระบวนการในการท่ีจะ
นําเสนอแกEไขกฎหมาย ว<าทEองถ่ินองค;การบริหารส<วนจังหวัดนั้น ควรจะยุบ
หรือควรจะไม<ยุบ ผมเองติดตามกันอยู<ตลอดนะครับ มีคณะทํางานซ่ึงจะมี
เครือข<ายอยู< เกือบท่ัวประเทศในสมาชิกสภาดEวยกันนี่ ก็พยายามท่ีจะใหE
ความเห็น เช<นเดียวกับท่ีท<านประธาน ท่ีท<านว<าองค;การบริหารส<วนจังหวัด 
ทEองถ่ินในส<วนนี้นั้น ยังคงไม<สามารถท่ีจะยุบไดE เหตุท่ียังยุบไม<ไดE เพราะว<า
กลไกขององค;การบริหารส<วนจังหวัดนั้น ไดEดําเนินการบริการพ่ีนEองประชาชน
มาค<อนขEางกวEางขวางและทรงประโยชน;ต<อสังคมอย<างนั้นจริง ๆ  ถEาจะยุบเลิก
เปลี่ยนวันนี้ มันเปOนเรื่องใหญ< และเปOนเรื่องกระทบสมาชิกสภา อบจ.ท้ัง
ประเทศนั้นเยอะ ขEาราชการเยอะ งานก็เยอะ เพราะฉะนั้นส<วนนี้อัพเดตสุดนะ
วันนี้ เชื่อว<าสภาองค;การบริหารส<วนจังหวัดน<าจะเปลี่ยนไม<ไดE ตามความเชื่อ
ของคณะทํางานนะครับ เพราะฉะนั้นท่ีนําขEอมูลตรงนี้มาเรียนกับท<านประธาน
ผ<านไปยังเพ่ือนสมาชิกนั้น มันก็เลยเปOนท่ีเชื่อแน<ไดEว<า ถึงแมEจะอยู<ในปลายสมัย
ครับ แต<เราก็ยังคงท่ีจะดําเนินการในสถานะสมาชิกสภา อบจ.ต<อไป แลEวเชื่อ
ไดEว< า น<าจะหลัง มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูEแทนราษฎร ในเรื่องของ
รัฐธรรมนูญท่ีผ<าน ท่ี Road Map ของ คสช.เขาบอกว<า น<าจะอยู<ท่ีกลางหรือ
ปลาย ๖๐ เลือกผูEแทน หลังจากนั้นทEองถ่ินมาว<ากันนะครับ ส<วนนี้ผมอยากจะ
เรียนว<า เราเองสมัยนี้ผมเปOนสมัยท่ีสองนะครับ ท่ีกลับมาฟZงเพ่ือนสมาชิก
สะทEอน ก็ทําใหEเรามีความรูEสึกว<า องค;การบริหารส<วนจังหวัดยะลานั้น อยู<กัน
เสมือนว<าเรียบง<าย แต<ว<าเราไม<มีปZญหาเหมือนอย<างท่ีอ่ืน เลยถึงแยกใหEฟZงในท่ี
ประชุมครับว<า เราเปOนสมาชิกสภาอยู<ในส<วนของฝ]ายบริหาร ภายใตEการนํา
ของประธานสภา ซ่ึงขยันครับท<านขยันและก็เขEมแข็งเขEมขEนในการท่ีจะ 



~ 13 ~ 
 

นายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธิ์ ขันน็อต และใหEความร<วมมือในส<วนของฝ]ายบริหารนั้น ขออนุญาตท่ีตEองชม
ท<านนายก ท<านรองนายก ท<านก็ดูแลบริหารไดEอย<างท่ัวถึงครับ ในเรื่องของการ
ดูแลสารทุกข;สุกดิบของประชาชนตามหนEาท่ี ในส<วนของขEาราชการองค;กร
ปกครองส<วนทEองถ่ินจังหวัดยะลานั้น ถEาเปOนการใหEคะแนนนะครับ ผมถือว<า
เปOนคะแนนชั้นดีมาก ชั้นดีมากหมายความว<ายังไง ขEาราชการของเรานี่ยEายไป
พัทลุง ผมก็ไปฟZงท่ีพัทลุงว<า เขามองยะลาอย<างไร แลEวปZญหาของเขาอย<างไร 
ท่ีพัทลุงก็มีปZญหาท่ีสงขลามีปZญหา นครศรีฯ มีปZญหา สุราษฎร;ฯ ก็มี แต<
แตกต<างของเราไม<ไดEมีเหมือนของเขา ตรงนี้ก็เลยนํามาชมกันในสภาก็คงจะ
ครบ ฝ]ายบริหาร นิติบัญญัติ และขEาราชการประจํา ส<วนทEายผมอยากจะเรียน
ท<านประธานผ<านไปยังเพ่ือนสมาชิกว<า วันนี้เปOนทEายสมัย แต<สถานะของ
สมาชิกสภาและสภาของเรานั้น   ผมเชื่อว<ายังคงดํารงต<ออีก  ไม<น<าจะนEอยกว<า 
๑ ปQ หมายความว<า เรายังคงท่ีตEองประกอบกิจกรรมตามอํานาจหนEาท่ีกัน
ต<อเนื่อง จนกว<าจะมีการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายท่ีจะกําหนดใหEมีการ
เลือกต้ัง เพราะฉะนั้นตลอดระยะเวลาท่ีผ<านมานั้น ผมเองหนึ่งคนหนึ่งเสียงท่ี
เห็นพEองกับท<านประธานสภาว<า องค;การบริหารส<วนจังหวัดยะลานั้น เราพูดจา
ไดEอย<างเต็มปากเต็มคําว<า หนึ่งสภาหนึ่งนายก หนึ่งขEาราชการประจําของเรา 
ไดEคะแนนอย<างดีเยี่ยม ในส<วนของ ๑๔ จังหวัดภาคใตE ท่ีผมฟZงนะครับ และผม
เชื่อว<ายะลานั้น จะเปOนจังหวัดภาคใตEท่ีเด<นท่ีสุดถEามีการพูดถึงในส<วนของ
ส<วนกลาง เขาจะพูดถึงยะลาแทบจะเปOนองค;การบริหารส<วนจังหวัดตEนแบบก็
ว<าไดE นี่หมายความว<าท้ังส<วนของสภา ท้ังส<วนของฝ]ายบริหาร และขEาราชการ
ประจํานั้น เปOนเนื้อเดียวกันในการบริหารจัดการดูแลจังหวัด เพราะฉะนั้นวันนี้
ถึงแมEจะเปOนปลายสมัยนะครับ แต<วันนี้เหมือนอย<างท่ีเพ่ือนสมาชิกไดEพูดถึง คง
ไม<ใช<เปOนวันสุดทEายของการประชุม อันนี้ขออนุญาตนะครับ เรายังมีอีก มีเวลา
อีกไม<นEอยกว<า ๑ ปQ ท่ีจะตEองดํารงตําแหน<งต<อไป เพราะฉะนั้นเรื่องอ่ืนใดท่ี
ยังคงค่ังคEางหรือยังไม<เรียบรEอย ไดEโปรดเถอะครับ ก็คงจะตEองเดินต<อ ฝากใน
ส<วนของขEาราชการประจําท่ีมีอํานาจหนEาท่ีรับผิดชอบโครงการต<าง ๆ ก็คง
จะตEองเดินต<อไป ไม<ไดEสะดุดหยุดลง เพราะวันนี้ เปOนปลายสมัยนะครับ 
ขอบคุณท<านประธาน ขอบคุณท<านนายก และฝ]ายบริหารท้ังคณะ ของคุณ
เพ่ือนสมาชิกสภา ขอบคุณขEาราชการประจํา และเชื่อต<อไปว<า องค;การบริหาร
ส<วนจังหวัดยะลาของเรานั้นจะเดินต<อไป สมาชิกท่ีอยู<ในหEองประชุมวันนี้ คงยัง
ตEองมีอํานาจหนEาท่ีและกลับมาอยู<ท่ีนี่พรEอมหนEาพรEอมตาเหมือนอย<างท่ีเคย
เปOนนะครับ ขอบคุณครับ 
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ประธานสภา อบจ.ยะลา   มีท<านสมาชิกจะอภิปรายอีกไหมครับ หรือจะเสนอแนะ   
(นายมะหะมะ  วาแมดีซา) ท<านอาฮามัด วาเตะ ไม<ตEองตกใจเด๋ียวเราเปNดวิสามัญไดEอีกครับ  ไม<ใช<ครั้ง

สุดทEายนะครับ ผมดูแลEวทะแม<ง ๆ ครับ ครั้งสุดทEาย มีอีกไหมครับ ถEาไม<มีเชิญ
ท<านรองครับ  

รองนายก อบจ.ยะลา   เรียนท<านประธานสภาท่ีเคารพ ท<านสมาชิกผูEทรงเกียรติทุกท<าน 
กระผมนายระเด<น  สะมะแอ รองนายก อบจ.ยะลา ไดEรับมอบหมายจากท<าน
นายก เนื่องจากว<าเม่ือวานนั้นผมไดEเขEาประชุมประจําเดือนสิ่งท่ีทางผูEว<า
ราชการจังหวัดยะลาไดEฝากไวEกับหัวหนEาส<วนราชการต<าง ๆ โดยเฉพาะอย<าง
ยิ่งเรื่องภัยแลEงนะครับ ซ่ึงท<านใหEทางหัวหนEาส<วนและเจEาหนEาท่ีพยายามสํารวจ
ดูว<าพ้ืนท่ีท่ีเกิดภัยแลEงนั้น มีท่ีไหนบEางท่ีจะขอความช<วยเหลือ ทางผูEว<าราชการ
จังหวัดไดEฝากไวEกับหัวหนEาส<วน สําหรับขององค;การบริหารส<วนจังหวัดยะลา
ของเรานั้น เม่ือวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เราก็ไดEมีโครงการปล<อยรถยนต;
เครื่องจักรกล เพ่ือตEานภัยแลEง กระตุEนใหEชาวบEานไดEรับรูEถึงปZญหา ก็มีการ
ปล<อยขบวนไปรอบเมืองยะลา เม่ือวันท่ี ๒๔ ท่ีผ<านมา สําหรับแผนปฏิบัติงาน
เรื่องภัยแลEงของ อบจ.ยะลา ของเรานั้น ก็เราทํางานอยู<ตลอดเวลาครับ ไม<ว<า
จะเปOนถนนหนทาง ไม<ว<าจะเปOนบ<อน้ําต้ืน บ<อบาดาล แลEวก็ขุดสระอะไรต<าง ๆ 
เราทํากันท้ังปQ โดยเฉพาะแผนปQนี้ บ<อน้ําต้ืนนั้นตามแผน ๙๐ บ<อครับ ท้ัง
จังหวัดยะลา เราไดEดําเนินการมาแลEว ๔๔ บ<อ เกือบครึ่งหนึ่งของแผนท้ังหมด 
๙๐ บ<อ ก็ถือว<าเปOนความสําเร็จของ อบจ.ยะลาของเรา ๔๔ บ<อแลEวครับ 
สําหรับบ<อบาดาลนั้น มีในแผน ๑๓ บ<อ ขุดไปแลEว ๒ บ<อ ซ่ึงบ<อบาดาลนั้นพวก
เราก็ทราบอยู<ว<าปZญหาเครื่องจักรกล ถEาเปรียบกับคนนั้น อายุมากแลEว ๖๐ ปQ 
๗๐ ปQ จะไปทํางานหนักไม<ค<อยไดE ขุดมาแลEว ๒ บ<อ มีสระน้ําเพ่ือแกEปZญหาภัย
แลEง อีกเรื่องหนึ่งซ่ึงในวันอังคารท่ี ๕ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. จะมี
การไปขุดบ<อ โดยมีท<านผูEว<าราชการจังหวัด เปOนประธาน ท่ีบEานโต.ะนะ หมู<ท่ี 
๑ ตําบลเนินงาม อําเภอรามัน จังหวัดยะลา นะครับ ท่ีตําบลเนินงามนี้ ท้ังหมด
มี ๑๒ บ<อ ในแผน แต<ตอนนี้เปOนวันท่ีทางผูEว<าราชการจังหวัดจะไปเปOนประธาน
นั้น เปOนบ<อท่ี ๓ เพราะฉะนั้น ขอเรียนเชิญท<านสมาชิกสภาทุกท<านนะครับ ถEา
มีเวลาก็ขอเรียนเชิญท<านไปร<วมงานในวันนี้ เนื่องจากว<าทางผูEว<าราชการ
จังหวัดเขาเนEนเรื่องภัยแลEงมาก เพราะฉะนั้นขอเรียนแจEงใหEพวกเราทราบ และ
ก็ไปร<วมงานกัน สําหรับสมาชิกสภาท่ีอยู<ในเขตอําเภอไหนก็แลEวแต< หากว<าทาง 
อบจ.ยะลา ของเรานั้นไปขุดบ<อบาดาล หรือบ<อน้ําต้ืน หรือขุดสระก็แลEวแต< ใหE
พวกเราอย<างนEอยท่ีสุดไปดู ไปใหEชาวบEานไดEเห็นและก็ชื่นใจ เนื่องจากว<า
ชาวบEานเขาจะชื่นชมว<าสมาชิกสภาของเรานั้นเอาใจใส<นะครับ โดยเฉพาะ
อย<างยิ่งวันท่ี ๕ ของฝากนะครับ วันอังคาร เวลา ๐๙.๐๐ น. บEานโต.ะนะ ม.1 
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รองนายก อบจ.ยะลา ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา และตEองขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกท<านท่ีไดE
เสนอแนะ ชี้แนะในเรื่องการทํางานของ อบจ.เพ่ือการพัฒนาไปสู<พ้ืนท่ีอย<าง
ยั่งยืนต<อไป ขอขอบคุณมากครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   ครับเชิญท<านนายก ครับ    
นายก อบจ.ยะลา   เรียนท<านประธานสภาท่ีเคารพ ท<านสมาชิกผูEทรงเกียรติทุกท<าน 
(นายมุขตาร;  มะทา) กระผมนายมุขตาร; มะทา นายก อบจ.ยะลา ก<อนอ่ืนผมตEองขออภัยทางสภา

ดEวย ท่ีวันนี้ผมมีภารกิจขEางนอก จึงไดEมอบหมายใหEรองระเด<น  สะมะแอ  เขEา
มาประชุมสภาสมัยสามัญในวันนี้ ซ่ึงในระเบียบวาระเราก็ไดEดําเนินการไป
ครบถEวนตามระเบียบวาระ ส<วนในวาระอ่ืน ๆ นั้น ก็ไดEมีท<านสมาชิกสภา
อภิปรายเสนอแนะประเด็นปZญหาต<าง ๆ ซ่ึงผมก็ตEองขออนุญาตท่ีจะขอดูการ
ประชุมสภา รายงานการประชุมสภาเพ่ือท่ีจะนําเอาขEอติติง หรือขEอเสนอแนะ
ของเพ่ือนสมาชิกท่ีเก่ียวขEองในเรื่องของฝ]ายบริหารท่ีมาจากการเลือกต้ัง หรือ
ฝ]ายบริหารท่ีมาจากขEาราชการ หรือประเด็นอ่ืน ๆ ซ่ึงผมไม<ไดEอยู<ในหEอง
ประชุม ก็ไม<สามารถท่ีจะชี้แจงไดE แต<ก็อยากจะเรียนสมาชิกสภาว<า เม่ือ
รายงานการประชุม ผมไดEมีโอกาสดู ถEามีประเด็นใดท่ีจําเปOนจะตEองชี้แจง เพ่ือ
ความเขEาใจ หรือประเด็นใดท่ีผมจะตEองมาตอบใหEสมาชิกทราบ ผมก็ขอ
อนุญาตไวEในโอกาสหนEา ก็จะมาใหEความกระจ<าง หรือมาตอบใหEท<านสมาชิกไดE
รับทราบ อีกเรื่องหนึ่งในประเด็นของท<านเฉลิมพล พอดีผมไดEมีโอกาสมานั่งฟZง
ก็ถือโอกาสท่ีจะชี้แจงในประเด็นว<า ในเรื่องของการร<างรัฐธรรมนูญ ซ่ึงขณะนี้ 
กรธ.ก็ร<างรัฐธรรมนูญเสร็จเรียบรEอยแลEวเม่ือวานก็ไดEนําเสนอ ครม.และก็ไดEไป
ชี้แจงใหEกับทาง สนช.และก็ชี้แจงใหEกับทาง สปท.มีประเด็นเดียวถEาเราไปดู
รัฐธรรมนูญ ก็อยากฝากว<า รัฐธรรมนูญเสร็จแลEว และก็จะมีการประชามติใน
เดือนสิงหาคม ในฐานะท่ีทุกท<านเปOนตัวแทนของพ่ีนEองประชาชน ท<านจะตEอง
ดูรัฐธรรมนูญ เพ่ือใหEมีโอกาสท่ีพ่ีนEองประชาชนเขามีความสงสัยหรือเขา
อยากจะสอบถามในประเด็นอะไรนั้น เราก็พอท่ีจะอธิบายไดE แต<ท่ีสําคัญท่ีสุด
เราตEองมาดูในหมวดท่ีเก่ียวขEองกับเรา ก็คือในเรื่องของการปกครองทEองถ่ิน ใน
เรื่องของการกระจายอํานาจ ในมาตรา ๒๔๖ หรือ ๒๕๖ นั้น เก่ียวขEองกับ
องค;กรปกครองส<วนทEองถ่ิน มีอยู<ประเด็นหนึ่ง ซ่ึงท<านสมาชิกอาจจะคิดว<ามัน
ไม<ไดEมีผลอะไรท่ีเก่ียวกับพวกเรา ก็คือวา สมาชิกสภาทEองถ่ินตEองมาจากการ
เลือกต้ัง อันนี้ก็เหมือนท่ีผ<านมา สมาชิกสภา อบต.ตEองมาจากการเลือกต้ัง 
อาจจะเปOนเขตหรืออาจจะเปOนเขตรวม อันนี้ก็ตEองไปดูกฎหมายลูก เทศบาลก็
เหมือนกัน สมาชิกสภาเทศบาลตEองมาจากการเลือกต้ัง หมายถึงว<าประชาชน
ในเขตพ้ืนท่ีนั้น ๆ เปOนคนเลือกต้ัง อาจจะเปOนเขตละคนเขตรวม อันนี้ก็ตEองไป
ดูอีกทีหนึ่ง สจ.ก็มาจากการเลือกต้ัง แต<ถEามาดูผูEบริหารทEองถ่ิน ผูEบริหาร 
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นายก อบจ.ยะลา ทEองถ่ินอาจจะมาจากการเลือกต้ัง หรืออาจจะมาจากความเห็นชอบของสภา
ทEองถ่ิน ก็หมายถึงว<า นายกองค;การบริหารส<วนจังหวัด หรือนายกองค;การ
บริหารส<วนตําบล หรือนายกเทศบาล อาจจะมีการเลือกต้ังนายกโดยตรง
เหมือนท่ีผ<านมา หรือคนท่ีจะเปOนนายกอาจจะมาจากสมาชิกสภาทEองถ่ิน อันนี้
ตEองไปดูกฎหมาย เพราะเขาบอกว<า อาจจะมาจากความเห็นชอบของสภา
ทEองถ่ิน ถEาเปOนอย<างนี้ถEาไม<มีการเลือกต้ังนายก ก็อาจจะเอาจากสมาชิกสภามา
เปOนผูEบริหารหรือถEาเปOนรูปแบบเดิม อันนี้ความเห็นชอบของสภา เลือกสมาชิก
สภาคนใดคนหนึ่งมาเปOนนายกองค;กรปกครองส<วนทEองถ่ิน เพราะฉะนั้น ก็
อยากจะฝากพวกเราว<า พวกเราทุกคนนั้นท่ีอยู<ในสภานี้ มีความรูEความสามารถ
มีประสบการณ; เพราะฉะนั้น อาจจะมาเปOนผูEบริหารทEองถ่ินไดE เม่ือสภาเขา
เห็นชอบ แต<ถEากฎหมายเขาบอกว<า เปOนการเลือกต้ังนายกโดยตรงก็ตEองลงไป
เลือกต้ัง เช<นผมท่ีผ<านมา ก็คือลงเลือกต้ังนายก พ่ีนEองประชาชนสนับสนุนก็มา
นั่งในตําแหน<งผูEบริหารท่ีมาจากฝ]ายการเมือง แต<อีกรูปแบบหนึ่งนั้น ลงเฉพาะ
สภา ลงเฉพาะสมาชิก แลEวก็สภาก็จะเลือกคนใดคนหนึ่งมาเปOนนายก มาเปOน
ผูEบริหาร อันนี้ตามรัฐธรรมนูญท่ีร<างมาใหม< ถEาสิงหาคม ผ<านประชามติ ก็ตEอง
ไปดูกฎหมายลูกอีกครั้งหนึ่ง แต<ถามว<านายกไม<ตEองมาจากการเลือกต้ังโดยตรง
ของประชาชนไดEไหม ไดE เพราะรัฐธรรมนูญเขาร<างว<าอาจจะมาจากความ
เห็นชอบของสภาก็ไดE หรือนายกอาจจะมาจากการเลือกต้ังแบบเดิมไดEไหม ไดE 
เพราะรัฐธรรนูญเขาเปNดโอกาสใหEตรงนั้น อันนี้ก็ตEองไปดูกฎหมายลูก กฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญ ก็อยากจะใหEพวกเรารักษาเนื้อ รักษาตัว เรามีความรูE
ความสามารถ สมาชิกท่ีเขEามาใหม<อาจจะเห็นว<าใครก็ไดEท่ีเขาเห็นว<าเหมาะสม 
ก็อาจจะมาเปOนนายก อบจ. มาทํางานในตําแหน<งผูEบริหารแทนท่ีจะทํางานฝ]าย
นิติบัญญัติ เพราะฉะนั้น โอกาสของเรามีเท<า ๆ กัน  เพราะฉะนั้น สรEางผลงาน
ใหEดีและก็ใหEเปOนท่ีชื่นชอบของพ่ีนEองประชาชน ท<านก็อาจจะไดEรับการเลือกต้ัง
มาใหม<  แลEวก็ท<านสมาชิกอาจจะเห็นว<าในช<วงเวลาท่ีทํางานมาท<านมี
ประสบการณ; ท<านเปOนคนท่ีมีความรูEความสามารถ ก็อาจจะไดEรับการเลือกต้ัง
มาเปOนนายกองค;การบริหารส<วนจังหวัด แต<ผมคิดว<าถEาเอาความเห็นของผม
นั้น การเลือกต้ังโดยสภานั้น มันก็จะมีปZญหาในเรื่องของการปฏิบัติงาน เพราะ
ถEาไม<ถูกใจนายกก็อาจจะโหวตไม<เห็นชอบในเรื่องอะไรต<าง ๆ ใหEนายก แลEวก็
เลือกกันใหม< เพราะฉะนั้น นายกในสี่ปQนั้น จะไม<ม่ันคง ไม<ยั่งยืน มันจะมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อยู<ท่ีพลังของการต<อรองของเพ่ือนสมาชิกนั้น มันจะมี
สูง ทําใหEการบริหารงานของผูEบริหารนั้น มันไม<คล<องตัว พูดง<าย ๆ ไม<คล<องตัว 
ท่ีผ<านมาพวกเราก็เคยอยู<สภาท่ีมีการเลือกต้ังนายกในสภาอยู<แลEว แต<มันจะอยู<
ท่ีเราชอบแบบนี้ เราไม<เอาแบบนั้น หรือเราไม<ชอบแบบนี้ จะเอาแบบนี้  
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